

หลักสูตรช่างฝ้าเพดาน จำนวน 45 ชั่วโมง

กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

ศูนย์การศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ.....

ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ การแก้ไขปัญหาการว่างงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนโดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับ ศักยภาพด้านต่าง ๆ การมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาต่อพัฒนาอาชีพและบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถ ประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาค ระดับอาเซียน และระดับสากล ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต รูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ตามนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี งบประมาณ 2562 มุ่งเน้นการฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในวิชาช่างพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน เพื่อการพัฒนาอาชีพในอันที่จะประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริง

อาชีพช่างฝ้าเพดานเป็นอาชีพอิสระที่ผู้เรียนสามารถนำมาเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองได้ เนื่องจาก เป็นอาชีพที่ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่มีต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพราะเป็นอาชีพที่ใช้ฝีมือ และทักษะในการประกอบอาชีพ และในปัจจุบันที่พักอาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ก่อสร้างจากวัสดุคอนกรีต มี ช่างฝ้าเพดาน เป็นหลักในการสร้างที่พักอาศัย และปัจจุบันครอบครัวของสังคมไทย เป็นครอบครัวขยาย จึงมี การปลูกที่พักอาศัยมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการด้านช่างฝ้าเพดาน ขาดแคลน อาชีพช่างฝ้าเพดาน จึงเป็น อาชีพหนึ่งที่เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพของผู้ที่ยังไม่มีงานทำหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพที่เป็นงาน อิสระและมั่นคงได้

กศน.ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา ได้ทำการสำรวจความต้องการของชุมชน พบว่า ชุมชนมี ความต้องการที่จะศึกษาและฝึกทักษะในอาชีพช่างฝ้าเพดาน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและได้พัฒนาหลักสูตร ช่างฝ้าเพดาน ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาอาชีพตามความต้องการของชุมชน

หลักการของหลักสูตร

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมวิธีการใช้เครื่องมือติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม
2. สามารถติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมตามแบบที่กำหนด
3. สามารถประเมินราคาการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมตามหลักการ

จุดมุ่งหมาย

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในงานช่างฝ้าเพดาน และสามารถประกอบอาชีพช่างฝ้าเพดาน ได้อย่างมีคุณธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1. ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีอาชีพ
2. ประชาชนทั่วไปที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จำนวน 45 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

/ โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1	ช่องทางการประกอบอาชีพ	<p>1. ผู้เรียนบอกความสำคัญและประโยชน์ของการทำงานติดตั้งผ้าเพดาน ยิปซัมทั้งในและนอกอาคารได้</p> <p>2. วิเคราะห์ตนเองในการประกอบอาชีพการทำงานติดตั้งผ้าเพดานสามารถบอกคุณธรรม จริยธรรมสำหรับอาชีพช่างงานติดตั้งผ้าเพดานได้</p> <p>3. บอกชนิดกระเบื้องวัสดุงานติดตั้งผ้าเพดานและประเภทของแผ่นผ้าได้</p> <p>เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งผ้าเพดานได้</p> <p>4. อธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์</p>	<p>1. ช่องทางการประกอบอาชีพ</p> <p>1.1 ความสำคัญและประโยชน์ของการทำงานติดตั้งผ้าเพดานทั้งในและนอกอาคาร</p> <p>1.2 วิเคราะห์ตนเองในการประกอบอาชีพช่างผ้าเพดานและคุณธรรม จริยธรรมสำหรับอาชีพช่างติดตั้งผ้าเพดาน</p> <p>2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปูกระเบื้อง</p> <p>2.1 ชนิดของกระเบื้อง</p> <p>1. แผ่นผ้า</p> <p>2. วัสดุผ้าเพดานยิปซัม</p> <p>3. อุปกรณ์ยึดผ้าเพดานยิปซัม</p> <p>3.1 ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ติดตั้งผ้าเพดานและวิธีใช้</p> <p>3.2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์</p>	<p>1. ผู้เรียนศึกษาสื่อเอกสารใบความรู้สื่ออินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับความสำคัญประโยชน์ความรู้เบื้องต้นคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับติดตั้งผ้าเพดาน</p> <p>2. ผู้เรียนสอบถามสัมภาษณ์พูดคุยกับช่างติดตั้งผ้าเพดาน</p> <p>3. นำข้อมูลจากการศึกษาสื่อและจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ตนเองเพื่อตัดสินใจประกอบอาชีพ</p> <p>4. นำผลการวิเคราะห์มาแลกเปลี่ยนกับผู้รู้เพื่อนในกลุ่มและวิทยากร</p> <p>5. สรุปช่องทางการประกอบอาชีพและตัดสินใจของตนเอง</p>	3	5

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
2	ทักษะการประกอบอาชีพการติดตั้งผ้าเพดาน	<p>1. เตรียมพื้นที่ กระเบื้อง และวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการติดตั้งผ้าเพดานได้</p> <p>2. ติดตั้งผนังและติดตั้งผ้าเพดานได้ถูกต้อง</p> <p>3. เก็บรายละเอียดของงานได้เรียบร้อยสวยงาม</p> <p>4. สรุปขั้นตอนและเทคนิคการทำงานได้ครบทุกขั้นตอน</p>	<p>1. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับประเภทของ แผ่นผ้า วิธีการติดตั้งผ้าเพดานทุกวิธี</p> <p>2. ผู้เรียนศึกษาดูงานและสัมภาษณ์สนทนากับผู้ประกอบการ</p> <p>3. ผู้เรียนชมการสาธิตของวิทยากรพร้อม สัมภาษณ์ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งผ้าเพดานทุกวิธี</p> <p>4. ผู้เรียนฝึกติดตั้งผ้าเพดานทุกวิธีและฝึกเก็บรายละเอียดของงานตามใบงานจนชำนาญ</p> <p>5. ผู้เรียนและผู้สอน ร่วมกันสรุปขั้นตอนและ เทคนิคการทำงานได้ครบทุกขั้นตอน</p>	<p>1. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับประเภทของ แผ่นผ้าวิธีการติดตั้งผ้าเพดาน</p> <p>2. ผู้เรียนศึกษาดูงานและสัมภาษณ์สนทนากับผู้ประกอบการ</p> <p>3. ผู้เรียนชมการสาธิตของวิทยากรพร้อม สัมภาษณ์ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งผ้าเพดาน</p> <p>4. ผู้เรียนฝึกติดตั้งผ้าเพดานทุกวิธีและฝึกเก็บรายละเอียดของงานตามใบงานจนชำนาญ</p> <p>5. ผู้เรียนและผู้สอน ร่วมกันสรุปขั้นตอนและเทคนิคการทำงานได้ครบทุกขั้นตอน</p>	5	5
3	การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ	<p>1. คำนวณพื้นที่และราคาค่าแรง ค่าวัสดุ ติดตั้งผ้าเพดานได้</p> <p>2. หาลูกค้าและประชาสัมพันธ์งาน ติดตั้งผ้าเพดานได้</p> <p>3. อธิบายมาตรฐานของการ บริการ ติดตั้งผ้าเพดานได้</p> <p>4. เจรจาดำรงราคากับลูกค้าได้อย่างราบรื่นและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า</p>	<p>1. การคำนวณพื้นที่ และการคำนวณ ราคา 1.1 การคำนวณพื้นที่และการคำนวณราคาในการติดตั้งผ้าเพดาน</p> <p>1.2 การคำนวณพื้นที่และการคำนวณราคาในการติดตั้งผ้าเพดาน</p> <p>1.3 การคำนวณพื้นที่ และการคำนวณราคาในการติดตั้งผ้าเพดาน</p> <p>2. การประชาสัมพันธ์และการหาลูกค้า</p>	<p>1. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องการคำนวณพื้นที่และ การคำนวณราคา ค่าแรง และวัสดุการหาลูกค้า การประชาสัมพันธ์มาตรฐาน ของการบริการและการ เจรจาดำรงราคา</p> <p>2. ผู้เรียนและผู้สอนสรุป ะบวนการบริหารจัดการ การประกอบอาชีพข้าง ติดตั้งผ้าเพดานได้</p>	5	10

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
		5. สรุปกระบวนการบริหาร จัดการในการประกอบอาชีพช่างฝ้าเพดานที่พึงประสงค์ของลูกค้าได้	3. การควบคุมมาตรฐานของการ บริการ 4. การเจรจาต่อรองราคากับลูกค้า			
4	โครงการประกอบอาชีพ	1. บอกความสำคัญของ โครงการอาชีพได้ 2. บอกประโยชน์ของโครงการ อาชีพได้ 3. บอกองค์ประกอบของ โครงการอาชีพได้ 4. อธิบายความหมายของ องค์ประกอบของโครงการอาชีพได้ 5. อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีขององค์ประกอบของโครงการ อาชีพได้ 6. เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสมและถูกต้องได้ 7. ตรวจสอบความเหมาะสม และสอดคล้องของโครงการ อาชีพได้	1. ความสำคัญของโครงการอาชีพ 2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพ 3. องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ 4. การเขียนโครงการอาชีพ 5. การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ	1. จัดให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้เรื่อง ความสำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของโครงการอาชีพ องค์ประกอบของโครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนแลกเปลี่ยน ข้อมูลความคิดเห็นเพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 2. จัดให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้เรื่อง ตัวอย่าง การเขียนโครงการอาชีพที่ดีเหมาะสมและถูกต้องพร้อมจัดการอภิปรายเพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวในการเขียนโครงการอาชีพที่ดีเหมาะสมถูกต้อง 3. จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการอาชีพ 4. กำหนดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ 5. จัดให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพให้มีความเหมาะสมถูกต้อง	2	10

สื่อการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการสอน วิชาช่างติดตั้งผ้าเพดานยิปซัม
2. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
3. วัสดุจริง

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลงานระหว่างเรียนจากการปฏิบัติ ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ และจบหลักสูตร

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
2. ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาที่กำหนด